

ผบ.ตร.เตรียมตั้งนักวิชาการรถแก๊พลบตำรวจ



พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผบ.ตร.มีคำสั่ง ตร.ที่ 706/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะทำงาน คำสั่งระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีภารกิจและหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยขององค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร รวมถึงการช่วยเหลือ และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนาประเทศ จากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของตำรวจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ตกต่ำในประเทศ ปัญหาสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการแพร่ระบาดของสื่อต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งปัญหาด้านการเมืองที่ประชาชนของประเทศมีความเห็นที่แตกต่างอันจะนำไปสู่ความแตกแยกทางความคิดมากขึ้น โดยปัญหาเหล่านี้มีความละเอียดอ่อนยากแก่การแก้ไข และได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของตำรวจเป็นอย่างมาก ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้น ควรต้องใช้กระบวนการหรือวิธีการทางนิติศาสตร์ และทางรัฐศาสตร์มาดำเนินการควบคู่กันไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างรอบคอบ ทั่วถ้วน ครอบคลุมทุกมิติ เกิดสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจในลักษณะร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วมประเมินผล จำเป็นต้องมีผู้มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านมาให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และมีการดำเนินการให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมชัดเจน จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยคณะทำงานดังกล่าวมีดังนี้ คณะที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกอบด้วยรองศาสตราจารย์นงลักษณ์ สุทธิวิวัฒน์พันธ์ นักวิชาการอิสระ, นายเสรี สุวรรณภานนท์ นักกฎหมาย, นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ รองประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), ดร.พนา ทอภิมอาคม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ เพชรสุสิทธิ์ รองคณบดี

ฝ่ายบริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ดร.นพดลกรรณิกาผู้อำนวยการสำนักวิจัยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฐ์ศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ จิรัฐติยางกูร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, นายวินัย สมะฆอน อีหามามัสยิดกมาลุอิสลาม, นายพนม ปิยะเจริญ นักวิชาการด้านสื่อมวลชน, นายประมาณ เลืองวัฒนเขวณิช นักกฎหมายและนายบดีรินทร์ ลิ้มปัทม์ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน

โดยอำนาจหน้าที่ของคณะที่ปรึกษา คือ ให้คำปรึกษา แนะนำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะนโยบาย แนวทาง มาตรการแก้อุบัติการณ์ตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับปฏิบัติตามภารกิจตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ให้ข้อเสนอแนะแก้อุบัติการณ์ตำรวจแห่งชาติในการพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติ



ราชการยิ่งขึ้น, เสนอแนะแนวทางการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การทำงานของตำรวจ ทั้งนี้คณะทำงานจะประกอบด้วย พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน, พล.ต.ท.อาฉิม โชติวงค์ เป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน และคณะทำงานได้แก่ พล.ต.ต.เชิด ชูเวช, พล.ต.ต.บุญส่ง จีระเรืองรัตน, พล.ต.ต.สัญญาชัย สุนทรบุระ, พล.ต.ต.มนู เมฆหมอก, พล.ต.ต.วิฑูรย์ นิติวรางกูร, พ.ต.อ.อัครงค์ แสงวัฒนากุล และ พ.ต.ท.พงษ์นคร นครสันติภาพ

โดยอำนาจหน้าที่ของคณะทำงาน คือ นำแนวทางมาตรการ ข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปดำเนินการให้ปรากฏเป็นรูปธรรม, ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติที่ได้ดำเนินการตามแนวทาง มาตรการ ข้อเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, รายงานผลการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลให้คณะที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทราบทุก 3 เดือน และเชิญเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเอกสารต่างๆอันจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะทำงาน

โดยให้ทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ความร่วมมือกับคณะที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะทำงาน โดยให้การสนับสนุนการดำเนินการตามที่เรียกร้องขอเพื่อให้ได้ข้อมูลต่างๆ ครบถ้วน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค.2551 เป็นต้นไป

แมวมอง